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		เดือนกุมภาพันธ์  ปี พ.ศ.2564 ยอดขายรถยนต์ตก 10.9 เปอร์เซ็นต์ เพราะเศรษฐกิจและโควิด-19 

		Posted on 3 พฤศจิกายน 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

       ยอดขายรถยนต์ตก 10.9 เปอร์เซ็นต์    มีข้อมูลที่เผยแพร่มาจาก  นาย สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์   ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองประธาน ส.อ.ท.   เกี่ยวกับข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ของปี พ.ศ.2564 ว่าในเดือนกุมภาพันธ์  รถยนต์ในประเทศไทยมียอดการขายที่ตกลง  ถึงร้อยละ 10.9 % กันเลยทีเดียว 

       โดยทั้งนี้มีการเปรียบเทียบจากข้อมูลของปี พ.ศ.2563 โดยยึดข้อมูลในเดือนเดียวกัน ซึ่งก็คือข้อมูลของเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 นั่นเอง   ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของยอดการขายรถยนต์ที่ตกลงเยอะมากเป็นประวัติการณ์นี้  นั่นก็เพราะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในตอนนี้นั้นเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้

          เพราะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อความเสี่ยงในการตกงานเนื่องจากว่ามีข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลงซึ่งประชาชนเองก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นั่นเองที่สำคัญในตอนนี้การที่ประชาชนจะไปทำการกู้เงินจากทางธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายทางธนาคารเองหรือสถาบันการเงินต่างๆเองก็มีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างเข้มงวดมากไม่ปล่อยอนุมัติผ่านง่ายๆ

            เนื่องจากว่าทางธนาคารเองนั้นก็เกรงว่าหากมีการอนุมัติผ่านง่ายๆจะส่งผลทำให้มีหนี้สูญเกิดขึ้นได้   ที่สำคัญในตอนนี้การระบาดของไวรัส covid นั้นยังคงสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมการระบาดได้เลยเพราะยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันและยังมีคนตายจากการติดเชื้อไวรัสโควิคอีกด้วย

            ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้คนนั้นจำเป็นต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นจึงมองว่าการซื้อรถยนต์นั้นยังเป็นการใช้จ่ายที่ค่อนข้างผู้ป่วยและช่วงเวลานี้นั้นไม่ควรที่จะนำเงินออกมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเวลานี้นั่นเอง

         อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันว่าสถานการณ์เรื่องของการขายรถยนต์น่าจะเริ่มดีขึ้นเมื่อมีการเปิดตัวงานมอเตอร์โชว์ซึ่งมันจะสามารถไปกระตุ้นยอดขายรถยนต์เพราะเมื่อประชาชนไปร่วมงานเราได้เห็นรถยนต์ก็อาจจะถูกใจและตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์ได้ด้วยงานมอเตอร์โชว์นั้นจะมีการจัดขึ้นที่เมืองทองธานี

            ซึ่งจะเป็นการจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่ 4 เดือนเมษายนปีพศ 2564 นี้เองเราคงต้องดูกันว่างานมอเตอร์โชว์นั้นจะสามารถกระตุ้นยอดขายรถยนต์ได้ยินหรือไม่หรือประชาชนจะยังคงเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉินจนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์ของเศรษฐกิจของไทยและสถานการณ์การแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิคของรัฐบาลได้นั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    หวยดี


	






	

		
		Together We can 2 ของการบินไทยขยายเวลา

		Posted on 22 กรกฎาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		             ด้วยสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาด้านสถานการณ์ทางการเงินอย่างหนักและ  การบินไทยขยายเวลา ในขณะนี้ทางบริษัทการบินไทยเองก็จำเป็นต้องหาเงินเป็นจำนวนมากเพื่อไปทำการชำระหนี้โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทการบินไทยได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับการล้มละลายของทางบริษัทและกำลังมีการจัดการภายในบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาตั้งตัวได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

            ดูสถานการณ์ตอนนี้ของบริษัทการบินไทยนั้นมีการออกแคมเปญและออกโปรโมชั่นมากมายเพื่อให้ลูกค้ามาใช้เที่ยวบินกับบริษัทการบินไทยรวมถึงยังมีการเปิดร้านอาหารการบินไทยเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศสนับสนุนสินค้าของการบินไทยซึ่งมีการเปิดทั้งแบบหน้าร้านด้วยแบบนี้จะเน้นการขายอาหารซึ่งจะเป็นเช็คของบริษัทการบินไทยโดยตรงมาทำอาหารให้ทานรวมถึงยังมีการเปิดแฟรนไชส์ขายท่องโก๋และยังมีการนำสินค้าของบริษัทการบินไทยที่มีการใช้งานบนเครื่องบินมาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ของการบินไทยโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ระดมชนนำเงินมาใช้หนี้บริษัทและจะได้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจภายในบริษัท



            อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทั้งในการฟื้นฟูบริษัทและในการใช้หนี้เจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยดังนั้นทางบริษัทการบินไทยจึงได้มีการเปิดโครงการ Together We can ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการให้พนักงานการบินไทยนั้นสามารถที่จะทำการขอหยุดการทำงานชั่วคราวกับบริษัทการบินไทยได้และการหยุดการทำงานในครั้งนี้ทางบริษัทการบินไทยจะไม่ได้พนักงานออกเพียงแค่จะไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานการบินไทยจนกว่าจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมและโครงการนี้ยังมีโครงการที่เป็นการลดเงินเดือนของพนักงานการบินไทยอีกด้วย

          การบินไทยขยายเวลา  แน่นอนว่ามีพนักงานบริษัทการบินไทยหลายคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Together We can นี้และในขณะนี้โครงการนี้กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 นี้แล้ว แต่บริษัทการบินไทยยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจภายในได้จึงจำเป็นต้องมีการเปิดขยายโครงการนี้ออกไปอีกโดยจะมีการขยายตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคมปีพศ 2564 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน  ปี พ.ศ 2564

             โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถหยุดงานไปหางานทำด้านอื่นๆได้แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าบริษัทที่พนักงานไปทำงานนั้นจะต้องไม่เป็นคู่แข่งกับถังการบินไทยและรายละเอียดของงานนั้นจะต้องไม่มีการมีลักษณะคล้ายกับบริษัทการบินไทยแต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถกลับมาทำงานกับบริษัทการบินไทยได้เหมือนเดิมซึ่งเชื่อว่าหากโครงการนี้ไปได้ดีและสถานการณ์ทางการเงินของการบินไทยกลับมาดีขึ้นก็จะทำให้การบินไทยนั้นสามารถนำเงินไปใช้หนี้ได้เยอะขึ้นเพราะโครงการ to get a v can นี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถึงเดือนละประมาณ 157 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    aecasino


	






	

		
		ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว ส่งผลแบงค์ยุโรป กำไรยังจะหายไปอีก 2 ปี 

		Posted on 7 กรกฎาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		


         มีการวิเคราะห์การเกี่ยวกับเรื่อง ของสถาบันการเงินจากธนาคารกลางยุโรปหรือที่เรารู้จักกันในนาม  ECB  พูดถึงเรื่องของผลกำไรของแบงค์ในฝั่งยุโรปในช่วงปีนี้ว่าจะยังคงไม่สามารถสร้างกำไรให้กับทางแบงค์ได้อย่างแน่นอน ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว เนื่องจากว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในโซนแถบยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ปัญหาด้านเศรษฐกิจยังคงต้องมีการแก้ไขและแน่นอนว่าระดับการฟื้นตัวนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน

ซึ่งทางด้านธนาคารกลางยุโรปได้มีการลองคำนวณช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วว่าหากต้องการให้ธนาคารในฝั่งยุโรปสามารถสร้างกำไรกลับมาเหมือนเดิมน่าจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างผลกำไรและเศรษฐกิจสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวได้นั่นเอง 

         การวิเคราะห์จากของธนาคารกลางยุโรปได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรที่ทางธนาคารฝั่งยุโรปนั้นปกติเคยได้รับแต่ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางปีพศ2563 เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของไวรัสโคโรนากำลังปะทุอย่างรุนแรงส่งผลทำให้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็แล้วแต่อัตราได้ว่าเป็นเศรษฐกิจของทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก  ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว และแน่นอนว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจนั้นส่งผลเป็นปัญหารุนแรงอย่างใหญ่หลวง

ต่อทั้งผู้ประกอบการเองและต่อธนาคาร  และเมื่อมีการตรวจสอบผลกำไรที่ธนาคารเคยได้รับนั้นปรากฏว่ากำไรของทางธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2563 นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็ลดลงต่ำกว่า 1% เลยทีเดียว  ดังนั้นบทสรุปก็คือผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลทำให้ธนาคารไม่มีกำไรหรือกำไรนั้นมีน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไป

           และถ้าหากจะให้ธนาคารกลับมามีผลกำไรเหมือนเดิมเชื่อว่าจะต้องมีการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาให้ได้ซะก่อนเพราะถ้าหากในหลายประเทศทางฝั่งยุโรปยังคงมีการระบาดของไวรัสโคโรนาและยังไม่สามารถควบคุมได้อยู่แบบนี้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องและก็จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อกำไรของธนาคารได้อย่างแน่นอน

            ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลของแต่ละประเทศจะออกโครงการต่างๆออกมาหรือมีนโยบายออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในประเทศของตนเองรวมถึงบริษัทต่างๆในประเทศของตนเองซึ่งแน่นอนว่าประเทศในกลุ่มยุโรปเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเช่นเดียวกัน

แต่เนื่องจากว่าความช่วยเหลือนั้นจะมีการช่วยเหลือได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไปดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทางรัฐบาลยุติการช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ก็ยังคงพบอยู่อย่างแน่นอนและเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจยังไม่หมดไปการที่ทางธนาคารจะสร้างผลกำไรนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.  หวยออนไลน์บาทละ 1000


	






	

		
		การตลาดใหม่ของ dtac ใจดีช่วยค่ายา

		Posted on 10 มิถุนายน 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

       สำหรับค่าโทรศัพท์มือถือต่างๆนั้นนับได้ว่าบริษัทของค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะถึงแม้ว่าจะยังคงมีการระบาดอยู่แต่ประชาชนทุกคนก็ยังต้องมีความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารติดต่อหากันดังนั้นจำนวนผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือจึงยังคงอยู่ในปริมาณปกตินับได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส

และยังคงมีจำนวนลูกค้าที่ใช้งานกันอย่างหนาแน่นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายนั้นจะมีโครงการอะไรออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ไปใช้บริการของบริษัทของตนเอง

      สำหรับบริการของค่ายโทรศัพท์มือถือระบบดีแทคล่าสุดนั้นมีโครงการออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่มีปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการออกโครงการมาหลายโครงการด้วยกันเช่นบริการใจดีซึ่งบริการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าสามารถให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Dtac นั้นยืมเงินสำหรับเอาไว้ใช้โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตได้ทำให้โครงการนี้มีลูกค้าของ dtac เป็นจำนวนมากมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นซึ่งทาง dtac เองออกมาเปิดเผยถึงจำนวนตัวเลขว่ามียอดผู้ใช้บริการโครงการนี้สูงถึง  47เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

นอกจากโครงการนี้แล้ว DTAC ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ออกมาเพื่อหวังดึงดูดลูกค้าอย่างล่าสุดนั้น Dtac ก็มีโครงการใจดีช่วยค่ายาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการออกมาช่วยเหลือลูกค้าของดีแทคโดยตรงโดยเฉพาะเน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่ำหรือเป็นพวกกลุ่มกรรมกรที่มักจะไม่ค่อยมีเงินมากนักซึ่งโครงการนี้จะเป็นการออกเป็นคูปองให้กับลูกค้าดีแทคโดยสามารถที่จะทำการตัดเงินที่เติมเข้าไป

ในเบอร์ของ dtac นำมาซื้อคูปองในราคา 89 บาทซึ่งถ้าลูกค้าซื้อคูปองนี้แล้วลูกค้าจะสามารถเอาคูปองนี้ไปซื้อยาโดยสามารถแรกเป็นราคาค่ายาได้สูงถึง 200 บาทเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นโครงการที่ออกมาช่วยเหลือลูกค้าในช่วงปัญหาเศรษฐกิจได้ดีอย่างมากยิ่งเลยทีเดียวโดยโครงการนี้มีการให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการซึ่งทาง dtac เองได้มีการประสานงานกับร้านค้าทุกตำบลและทั่วประเทศให้สามารถใช้คูปองของทาง dtac ในการใช้เป็นส่วนลดได้เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้

ไม่ว่าจะอยู่ตรงพื้นที่ไหนก็ตามเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในระบบของ dtac นั่นเองโดยกลุ่มเป้าหมายนี้จะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของระบบเติมเงินและโครงการนี้มีความชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการและใช้โครงการนี้ได้นั่นเองอย่างไรก็ตาม DTAC 

ยังคงมีโครงการใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ทาง dtac เองก็กำลังติดต่อไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดหรือแม้แต่บริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าหรือบริษัทน้ำมัน PTT เพื่อที่จะได้มีโครงการดีๆออกมาให้กับลูกค้าดีแทคใช้งานต่อไป

 

สนับสนุนโดย    เว็บหวยออนไลน์อันดับ1


	






	

		
		ทองคำกำลังจะมา

		Posted on 11 พฤษภาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

ช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ จากผลกระทบของการระบาดไข้โควิด19 ทำให้หลายคนต้องระมัดระวังการใช้จ่ายกันอย่างมากขึ้น บางคนอาจจะต้องออกจากงานเพราะนายจ้างให้ออก และต้องหันมาหาอะไรขายเองเพื่อประทังชีวิต บางคนอาจจะต้องหาอะไรลงทุนไปวันๆ เพราะถ้าไม่ทำก็อดตาย ซึ่งตอนนี้นักลงทุนส่วนหนึ่งที่พอมีกำลังทรัพย์ก็หามาลงทุนกับพวกทองคำกันมากขึ้น

เพื่อการซื้อขายที่เก็งกำไร แม้จะมีบางจังหวะที่ราคาทองคำจะขึ้นลงไปบ้าง แต่หากมองจากแนวโน้มแล้วนั้น ราคาทองคำก็จะมีการพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นพวกนักลงทุนส่วนใหญ่จะเอาเงินออมที่ตัวเองมีอยู่หันมาเล่นกับทองคำที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินในหลักบัญชีมาสร้างรายได้ให้กับตัวเอง 

และการลงทุนกับทองคำนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะทำกำไรในระยะสั้นได้ดีกว่าการเล่นหุ้นในเวลานี้ ซึ่งการลงทุนกับทองคำนั้นเป็นการลงทุนที่เสี่ยงน้อย และเป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

เพราะในยามศึกสงครามนั้น ไม่ว่าจะเป็นศึกระหว่างประเทศหรือศึกสงครามระหว่างโลก การถือทองคำไว้นั้นมีค่ามากกว่าการถือเงินเสียอีก ซึ่งแต่ละประเทศนั้นการมีเงินทุนสำรองยังเก็บไว้ในรูปแบบทองคำอีกด้วย ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่าราคาทองนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะสูงขึ้นไปถึง 30,000 บาท

 ซึ่งมันมีความเป็นได้จากสาเหตุดังนี้ อย่างแรก อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีอัตราที่ค่อนข้าต่ำจึงทำให้นักลงทุนไม่สนใจเรื่องการลงทุนกับทางธนาคาร และในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คงไม่มีใครกล้าลงทุนกับหุ้น จึงทำให้การลงทุนกับทองมีโอกาสสูงมากขึ้น และอย่างที่สอง ประเทศอเมริกาที่ตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะ และประเทศจีนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อน้ำมันโลกโดยใช้เงินหยวนได้แล้ว จึงอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีความต่ำลง ดังนั้นการถือทองคำในช่วงนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 และจากที่ทราบข่าวกันมานั้นตอนนี้แต่ละประเทศใช้วิธีการกันเงินสำรองทุนของประเทศด้วยการสำรองเป็นทองคำแทนเงินสดกันแล้ว เพราะยิ่งถ้าประเทศอเมริกา และประเทศจีนยิ่งแตกหักกันเท่าไหร่ ค่าเงินของแต่ละประเทศอาจจะไม่มีความหมายเหมือนทองคำอีกต่อไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงนี้หากจะต้องลงทุนอะไรแล้วนั้น การลงทุนกับทองคำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้แล้ว เพราะอนาคตไม่มีใครรู้ว่าหลังจากจบโควิด19 ทุกคนบนโลกนี้จะดำเนินกันอย่างไรต่อ

 

สนับสนุนโดย    กริลแอร์


	






	

		
		ธุรกิจน่าลงทุน

		Posted on 23 มีนาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

ในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจต่างๆอย่างมากมายและแน่นอนว่าในยุคนี้นั้นเมื่อมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางมาก คนส่วนใหญ่ก็หนีจากงานประจำมาทำธุรกิจจำนวนเยอะเช่นกัน แต่เมื่อมีการเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นนั้นธุรกิจจะต้องมีความแปลกใหม่และมีความแตกต่างไปจากธุรกิจแบบเดิมๆ จึงจะสามารถแข่งขันกับธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่และเพื่อแข่งขันกับธุรกิจใหม่

ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเอง และการลงทุนในการทำธุรกิจนั้นแน่นอยว่าการลงทุนคือการหวังผลกำไรและอย่าลืมด้วยว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงด้วย ดังนั้นแล้วแม้จะมีการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจต่างๆมากมายแต่สำหรับคนที่มีงบในการลงทุนน้อยนั้นจึงต้องคำนึงเรื่องผลกำไรและขนาดการลงทุนเป็นหลักและต้องศึกษาด้วยว่าธุรกจประเภทไหนนั้นคุ้มค่าแก่การลงทุนนั่นเอง

ธุรกิจในปัจจุบันที่น่าลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะมากแต่จะเป็นการเปิดเป็นธุรกิจเล็กและเมื่อธุรกิจหรือแบรนด์นั้นมีการตอดตลาดและคนหันมาบริโภคหรือซื้อสินค่าในธุรกิจหรือแบรนด์มากขึ้นจึงมจะมีการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นหรือการแยกออกไปเป็นเฟรนไชน์นั่นเอง

 ธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและใช้งบลงทุนน้อยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจทางด้านอาหาร ต้องบอกเลยว่าธุรกิจอาหารนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้ปลตอบแทนที่สูงมาก เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนนอกจากใช้งบในการลงทุนไม่มากแล้วนั้นยังเป็นธุรกิจที่จะขาดทุนหรือเจ๊งยากมาก

 ถ้าอาหารของเรานั้นดีแบะมีคุณภาพ เพราะว่าคนเรานั้นจะต้องบริโภคอาหารเป็นหลักต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นคนเราก็ยังต้องซื้ออาหารในการบริโภคเพื่อประทังชีวิตนั่นเอง แต่ธุรกิจด้านอาหารนั้นจะมีความยากก็คือเรื่องของการรักษาคุณภาพและรสชาติอาหารให้ดีอยู่เสมอนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถเรียนรู้และหาวิธีที่ดีที่สุดในอนาคตต่อไปได้

อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนก็คือธุรกิจในเรื่องการถ่ายรูปยิ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับกล้อมฟิล์มถือว่าน่าลงทุนมาก เพราะเนื่องจากกระแสการกลับมาใช้กล้องฟิล์นั้นได้รับความนอยมอย่างมาก แต่อาจจะเป็นธุรกิจที่จะต้องมีความรู้ในด้านนี้ด้วยซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ แต่เป็นธุรกิจที่จะต้องใช้เงินในการลุงทุนค่อนข้างสูง

 เพราะเนื่องจากสิ่งที่เกี่ยวกับกล้อฟิล์มนั้นมีราคาสูงแต่ผลกำไรก็สูงเช่นเดียวกัน  ดังนั้นแล้วธุรกิจที่เกี่ยวกับกล้องฟิล์มก็เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างมาก ในช่วงที่ไม่มีความนิยมมากนักแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่วที่นิยมเล่นกล้องฟิล์มและเมื่อได้รับความนิยมธุรกิจก็จะมียอดขายที่พุ่งสุดๆนั่นเอง และไม่ว่าจะธุรกิจใดก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตด้วยกันทั้งสิ้น

 

สนับสนุนโดย.  สูตรหวยยี่กี


	






	

		
		วิเคราะห์การเริ่มธุรกิจร้านอาหาร

		Posted on 10 มีนาคม 202110 มีนาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		ในการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจเราก็ควรจะวางแผน แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้รอบครอบ โดยจุดเด่นของการทำธุรกิจร้านอาหาร คือ เป็นธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อน เพียงมีความรู้ในด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในการทำ ใช้เงินทุนไม่สูง มีโอกาสที่จะได้กำไร สามารถหาแรงงานในด้านต่างๆ ได้ง่าย 

ยกเว้นพ่อครัวแม่ครัว อาจจะต้องพิจารณาและตามหากันสักหน่อย จุดด้อยของการทำธุรกิจร้านอาหาร คือ คนทำอาหารที่มีฝีมือยอดเยี่ยมหายาก และทำเลที่ดีในสร้างร้านก็หายาก ซึ่งทำเลดีๆ นั้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าสูง



ทำไมถึงผู้คนจึงนิยมทำธุรกิจร้านอาหาร

ประชาชนไทยนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านเยอะขึ้น รวมทั้งนิยมซื้อของกินจากด้านนอกมาบริโภคในบ้าน แทนการประกอบอาหารเอง คนไทยมีการตื่นตัวในด้านสุขภาพมากเพิ่มขึ้น ทำให้เลือกบริโภคของกินที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำร้านอาหารแนวไหน เนื่องจากมีอาหารหลายชนิด สามารถเลือกประกอบธุรกิจร้านอาหารชนิดที่ถนัดได้เลย หรืออยากแปลกแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ ก็ให้เลือกอาหารที่ยังไม่เคยมี หรือไม่ค่อยมีใครทำ ในบริเวณทำเลที่ตั้ง

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจร้านอาหาร

	 มีผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย ทำให้โอกาสในด้านธุรกิจลดน้อยลง มีคู่แข่งมาก
	 เงินลงทุนสำหรับค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์สำหรับเพื่อการทำร้านอาหารสูงมาก


 

การกำหนดราคาของอาหาร 

ควรพิจารณาอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกจนเบียดเบียนตนเอง และทำให้ขาดทุน หรือไม่ได้กำไร แต่ก็ต้องไม่แพงจนทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้าน โดยการพิจารณาค่าอาหาร ควรนำเงินลงทุน สถานที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของร้านอาหาร ราคาอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นร้านอาหารในระดับเดียวกันมาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ต้องให้ราคาของอาหารครอบคลุมทุน และผลกำไรที่ปรารถนา

ต้นทุนที่ต้องใช้

– เงินลงทุนแปรผัน ได้แก่ ค่าวัตถุดิบที่ใช้สำหรับในการทำ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผักต่างๆ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถคาดคะเนให้ลงตัวได้ มีการแปรผัน

– เงินลงทุนคงเดิม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า ค่าจ้างรายเดือนบุคลากร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าซ่อมแซมร้านราคา

สิ่งที่ควรคำนึงถึงหลังจากทำธุรกิจร้านอาหาร 

ทางร้านควรมีการบริการที่ดี เป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ สร้างเอกลักษณ์ของร้านหรือสัญลักษณ์ให้โดเด่น เพื่อให้ลูกค้าจำร้านของเราได้ง่าย ตั้งมาตรฐานด้านการให้บริการ และอัตราค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ มีการบริการที่รวดเร็วทันใจแก่ผู้มาใช้บริการ นำเสนออาหารใหม่ๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ ปัจจุบันหากมีบริการส่งอาหารถึงที่พักอาศัยจะช่วยให้ร้านนั้นมีกำไรมากขึ้น

นอกจากอาหาร และการบริการจะต้องมีคุณภาพแล้ว การเรียกลูกค้าโดยการโฆษณาก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น จัดทำป้ายโฆษณา และจัดวางไว้หน้าร้านให้สะดุดตาผู้คนที่เดินผ่าน ลงโปรโมทในสื่อซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทำโปรโมชั่น และจัดทำเป็นแผ่นเล็กๆ  ไปแจกจ่ายให้กับผู้คน

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี


	






	

		
		Digital Disruption

		Posted on 2 มีนาคม 20212 มีนาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

Digital Disruption คืออะไรหลายปีวันนี้เราคงได้ยินคำว่า ดิจิตอลดิสรับชั่นมาแล้วในทุกไหลแวดวงธุรกิจ ยกตัวอย่างง่ายๆและเห็นภาพที่สุดนั่นก็คือธุรกิจสิ่งพิมพ์  ถูก Digital disruption โดยการที่มีสำนักพิมพ์ออนไลน์เปิดตัวมากมายแวดวงข่าวสารทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้แค่เพียงมีอินเทอร์เน็ต เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ตามร้านโชห่วยแล้ว

 เพราะในปัจจุบันข่าวสารต่างๆถูกป้อนเข้าสู่มือคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั่วโมง มีสำนักข่าวออนไลน์เกิดขึ้นมากมายในปีที่ผ่านมา ทั้งในเว็บไซต์ ใน Facebook  Twitter  ทั้งหมดนี้คุณสามารถเข้าไปรับข่าวสารได้ตลอดเวลา  แต่ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะว่าธุรกิจในทุกวันนี้มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและพัฒนาเพื่อแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

จึงทำให้มีธุรกิจบางประเภทที่พัฒนาไม่ทันก็ถูกเกินเข้าไปในกระแสสังคม หลายๆบริษัทจึงต้องเปลี่ยนวิธีการรับมือ เพื่อให้ทันต่อการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านในโลกปัจจุบันที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตมีมาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันทำให้การส่งต่อข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเข้าถึงได้ง่าย เมื่อการส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆเป็นเรื่องง่ายแล้วการพัฒนาก็เป็นแบบรายวัน และต่อไปสิ่งที่จะเข้ามา  ดิสรัปชั่น ในธุรกิจหลายๆแวดวง นั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์และเจ้าที่เป็นผู้ถือครองตลาดนวัตกรรมนี้ก็คือประเทศจีน

ในปัจจุบันประเทศจีนใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบอุตสาหกรรมเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพที่สุดในโลกณตอนนี้ มีการวิเคราะห์ว่าการที่ประเทศจีนสามารถพัฒนาและขยายฐานการผลิตได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะ  การพัฒนา AI อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างการทำงานของ AI ง่ายๆก็คือการควบคุมจัดการระบบความปลอดภัยในสถานที่ที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ไว้ 

ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยคลุมพื้นที่ 10 ไร่โดยใช้คน 3-4 คนในการดูแลตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆของทรัพย์สินแต่ในปัจจุบัน มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ควบคุมผู้เขาออกด้วยการ จดจำใบหน้าการเปิดปิดประตูเป็นไปด้วยการควบคุมของปัญญาประดิษฐ์นั้นๆที่ถูกตั้งค่าหรือเซ็ตโปรแกรมเอาไว้ ทำให้มีการลดต้นทุนในระยะยาวลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ มีระบบการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 24 ชั่วโมง สามารถเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆ

หรือเงื่อนไขได้ตลอดเวลา สามารถเช็คประวัติย้อนหลังการทำงานเข้าออกของบุคคลในสถานที่นั้นๆช่วงเวลาต่างๆได้ นี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นจากการ Disrup วงการการรักษาความปลอดภัยคุณคงจะเห็นภาพว่าในอนาคตเราคงไม่ต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยยืนตรวจตาเพราะว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจต่างๆจึงต้องพัฒนาเพื่อให้อยู่รอดในปัจจุบันเพราะการแข่งขันมีความเข้มข้นอยู่เสมอในทุกวงการ แม้แต่ในวงการนักแต่งเพลง

ซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนบอกว่าการที่เราจะแต่งเพลงขึ้นมาเราคงต้องใช้อารมณ์แต่ในปัจจุบัน ใน YouTube มีนักแต่งเพลงที่เป็น AI  ได้แสดงผลงานให้เห็นแล้วว่าในปัจจุบันไม่ใช่แค่มนุษย์ที่สามารถทำได้เราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือสำหรับธุรกิจของเรา

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี ruay
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มีการตั้งคำถามมากมายว่าเราจะดูได้ยังไงว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีหรือมีการเคลื่อนตัวของทิศทางเศรษฐกิจยังไงควรรับมือยังไงกัน เครื่องมือในการดูเศรษฐกิจมีมากมายไม่ว่าจะเป็นดูอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละวันค่าครองชีพต่างๆที่เพิ่มสูงมากขึ้นแต่รายได้ยังคงเท่าเดิมนี่ก็เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือแม้แต่การท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นรายได้หลักของประเทศไทยมานานหากมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยโรงแรมมีปัญหาสายการบิน

มีปัญหาทำให้มากระทบรายได้ของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งการสอนเศรษฐกิจทำให้เกิดผลหลายอย่างหากถ้าเราดูทิศทางต่างๆว่าเราควรจะรับมือยังไงไม่ว่าจะเป็นในตอนที่สินค้าขาดตลาดเราก็สามารถกักตุนสินค้าไว้ได้เพื่อใช้บริโภคในยามที่จำเป็นหรือหากจะมีการเพิ่มราคาของสินค้าต่างๆ

ก็สามารถดูได้ว่าสินค้าเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราหรือเปล่าหากสินค้าเหล่านั้นมีการกระทบกับธุรกิจเราเป็นอย่างมากเราก็ต้องดูแนวทางอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการหาสินค้าที่สามารถมาทดแทนได้วัตถุดิบต่างๆในสถานที่ใหม่ๆเพื่อเข้ามาให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินไปได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ

หรือมีอุปสรรคน้อยที่สุดในการดำเนินกิจการนี่ก็คือการมองที่ต่างๆแต่ถ้าหากเป็นประชาชนทั่วไปเครื่องมือในการมองเศรษฐกิจที่ไม่ให้กระทบต่อภาคครัวเรือนหากเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนั่นก็คือการดูที่ตลาดรถตลาดถือว่าเป็นการสะท้อนเศรษฐกิจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยน้ำหอมจิวเวอรี่รถยนต์ต่างๆหากในช่วงเวลาไหนที่มีการซื้อหรือใช้จ่ายมากมายมีเงินสะพัดเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากนั้น

แปลว่าประชาชนต่างๆมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในรัฐบาลในเศรษฐกิจต่างๆว่าหากเรานำเงินมาใช้ในอนาคตเราก็สามารถหาเงินตรงนั้นเข้ามาทดแทนในส่วนตรงนี้ที่หายไปได้แต่ถ้าหากในส่วนนี้มีการใช้น้อยลงก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามีการปรับตัวลดลงหรือว่าขยายตัวลดลงของเศรษฐกิจก็ได้หากจะเตรียมรับมือด้านการลงทุนต่างๆก็ต้องดูหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่าง 

รวมไปถึงการที่ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นน้อยลงนี่ก็ทำให้เราสามารถดูได้ว่านักขนาดนั้นมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะหดตัวเพราะหากตอนที่เศรษฐกิจดีของก็จะขายได้เยอะมากยิ่งขึ้นแต่เศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะประหยัดมากยิ่งขึ้นยิ่งภาคครัวเรือนนี้ต้องประหยัดเพราะบางครั้งคนที่หารายได้ให้กับครอบครัวหากมีการตกงานจะทำให้รายได้ในส่วนนั้นขาดไปและไม่สามารถมีเงินที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวได้จึงทำให้ต้องมีการประหยัดเป็นพิเศษ

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    เว็บพนันต่างประเทศ ถูกกฎหมาย
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		Posted on 5 กุมภาพันธ์ 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		ตอนนี้รัฐบาลจีนประกาศสั่งห้าม ประชาชนในจีนไม่ให้ออกจากประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนบนโลกใบนี้จนทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สาเหตุหลักๆไม่ใช่ว่าเป็นการประกาศอย่างไม่มีสาเหตุนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้มีไข้หวัดหรือเชื้อไวรัสหนึ่งอย่างเกิดขึ้นมานั่นก็คือ การเกิดโรคโคโรน่าที่พักชีวิตประชาชนจีนไปแล้วกว่า 20 คน

และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 550 คนในปัจจุบันที่สำคัญตอนนี้มีคนไทยติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายรายชื่อนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ใช่เพียงการสัมผัสหรือการจามอยากทั่วไปแต่เชื้อติดได้แม้กระทั่งดวงตาที่ไม่สวมแว่นป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายไปบนโลกอย่างรวดเร็วถ้าชีวิตหลายชีวิตไปได้ผลกระทบไม่ได้เพียงแต่เกิดขึ้นจากโรคร้ายเท่านั้น

แต่ในตอนนี้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 1 อย่างก็มีการเกิดขึ้นนั้นก็คือการท่องเที่ยวปกติแล้วถ่ายจะได้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีเงินไหลเข้ามาในประเทศมากกว่า 5 พันล้านบาทแต่หากมีการยุติการเดินทางของชาวจีนแล้วทำให้รายได้ตรงนี้ของชาวไทยขาดไปและทำให้ผู้ประกอบการหลายรายที่มีพื้นที่อยู่ในเขตสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ



ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เพราะว่าหากมีการยุติการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไข้ระบาดโคโรน่านี้จำเป็นต้องจำกัดวงของการติดเชื้อนะตอนแรกการติดเชื้ออยู่ที่อู่ฮั่นแต่ในปัจจุบันมีการแพร่กระจายไปถึงศรีเมืองของประเทศจีนที่มีคนตรวจพบแม้จะมีการเฝ้าระวังและการตรวจสอบอย่างดีเยี่ยมของประเทศจีนแต่ยังไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อได้อย่างทันท่วงทีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

มีการคาดการณ์ว่าโรคนี้เกิดจากการที่ชาวจีนหรือเช่าอู่ฮั่นรับประทานทุกครั้งคราวนั้นเป็นการติดเชื้อจากสัตว์ประเทศจีนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ทานสัตว์แปลกๆและยังรวมถึงมีการสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งเคยสตีมอัดคลิปตัวเองลงเผยแพร่ในขณะที่ตัวเองกินหมูดิบๆเข้าไปในร่างกายมีนักวิชาการหลายคนบอกว่าเขาอาจจะป่วยหรือโรคชีวิตได้หรืออาจนำมาซึ่งโรคติดต่อที่เป็นมนุษย์หรือมนุษย์ในครั้งนี้ก็เช่นกันเช่าจีนนำโรคติดต่อให้อาจารย์อย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลจีนมีการออกมาตรการโดยที่สร้างโรงพยาบาลเพื่อพักสำหรับผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วจะรองรับผู้ติดเชื้อมากกว่าพันคนใช้เวลาสร้างประมาณ 10 วัน

ในการสร้างโรงงานถือว่าเป็นเวลาที่เร็วอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วการสร้างโรงพยาบาลหักสร้างในประเทศไทยจะกินเวลาประมาณ 1 ปีเป็นอย่างต่ำในการสร้างประเทศจีนขึ้นชื่อในเรื่องความรวดเร็วในการสร้างสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้อย่างมากอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปนี้มีการคาดการณ์ว่ามากกว่าหมื่นคนจึงทำให้ประเทศไทยขาดรายได้ในช่วงนี้ไปแต่แลกมาด้วยความปลอดภัยทางด้านสุขภาพเพราะหากมีการติดเชื้อในประเทศไทยจึงมีการคิดว่าไม่สามารถควบคุมโรคได้ทันแน่นอน 

 

สนับสนุนโดย    เซ็กซี่ บาคาร่าออนไลน์
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